



# คลังเสริมศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) มีพันธกิจที่สำคัญนอกเหนือจากการให้สินเชื่อและการร่วมลงทุน คือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความแข็งแกร่ง เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เอสเอ็มอีแบงก์ มีความแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์

นางสาลิณี วังताल ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านราย ไว้ 4 แนวทาง คือ 1.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งอยู่แล้วต้องสนับสนุนให้ไปขายของต่างประเทศได้ 2.ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้มแข็งพอสมควร พัฒนาให้สามารถขายในประเทศได้มากขึ้น 3.ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง เอสเอ็มอีแบงก์ต้องเข้าไปช่วยเหลือ โดยการฟื้นฟูกิจการ และ 4.ผู้ประกอบการ SMEs ที่แย่มาก ต้องปรับระดับประคองไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสีย (NPL) โดยการพักชำระเงินต้น หรือยืดระยะเวลาในการชำระ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs อยู่ได้

ทั้งนี้ธนาคารได้ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว โดยเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ SMEs ตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลผลิตการผลิต (Productivity Improvement Loan-PIL) โดยธนาคารได้ว่าจ้าง 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ 5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ SMEs ทั้งก่อนและหลังการได้รับอนุมัติสินเชื่อในโครงการ PIL จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตการผลิตและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานของแต่ละกิจการ และให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงผลผลิต ทำ Coaching ณ สถานประกอบการ

พร้อมกับติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าสินเชื่อโครงการ PIL ของธนาคารจำนวน 3,500 ราย ที่ต้องเข้ารับการอบรมในปี 2558 การอบรมดังกล่าวจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ลดต้นทุนและลดการสูญเสียการผลิต ก่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มที่มีศักยภาพต่อการผลิต สร้างรายได้และการจ้างงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกิจการ ซึ่งขณะนี้มียอดลูกค้าสินเชื่อโครงการ PIL จำนวน 6,916 ราย เป็นจำนวนเงิน 18,940 ล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 30 มิ.ย. 2558) โดยธนาคารได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐในการดำเนินการ จำนวน 92.50 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ด้วยการเข้าสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภาพสูง มีนวัตกรรมในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโต โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่ม SMEs ระยะเริ่มต้น ที่มีศักยภาพหรือที่มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ 2.กลุ่ม SMEs ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นเป็น SMEs ขนาดกลาง และ 3.กลุ่ม SMEs ขนาดกลางที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นประโยชน์

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมเติบโตและเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดวงเงินรวมขนาดกองทุน 10,000-25,000 ล้านบาท ซึ่งเอสเอ็มอีแบงก์จะเป็นองค์กรแรกที่ลงทุนใน Trust Fund กองทุนย่อยกองที่ 1 วงเงิน 500 ล้านบาท

ส่วนความคืบหน้ากองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ทำหน้าที่วางนโยบายการลงทุนในลักษณะของ Steering Committee มีการแต่งตั้ง Trustee คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ดูแลด้านธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามเกณฑ์ ก.ล.ต. และการบริหารความเสี่ยง รวมถึงมีการแต่งตั้ง บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม.ที.อาร์. แอสเสท แมนเนเจอร์ จำกัด (MTR) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ (Trust Manager) กล่าวคือเป็นผู้คัดสรรกิจการ SMEs ที่ Trust Fund จะเข้าร่วมลงทุน และเมื่อลงทุนแล้ว จะเป็นพี่เลี้ยงดูแล SMEs รายนั้นต่อไป ซึ่งการมีพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของกิจการ SMEs ที่ Trust Fund จะเข้าร่วมลงทุนด้วย ซึ่งขณะนี้มีการ SMEs อยู่ในการพิจารณา 17 ราย และในจำนวนนี้มีอยู่ 4 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อร่วมลงทุน

นอกจากนี้เอสเอ็มอีแบงก์ ยังทำหน้าที่เป็น Business Match Maker ในการจับคู่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยกับผู้ลงทุนภาคเอกชน เช่น กรณีบริษัท เทรา อินโนวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องตรวจวัดน้ำตาลจากลมหายใจที่ได้รับสิทธิบัตรจาก สวทช. กับ บริษัท เอ็ม.ที.อาร์.แอสเสท แมนเนเจอร์ จำกัด เป็นต้น

ขณะเดียวกัน เอสเอ็มอีแบงก์ได้จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2558 ที่ได้อนุมัติวงเงิน 15,000 ล้านบาท ให้เอสเอ็มอีแบงก์นำไปปล่อยกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี โดยกระทรวงการคลังจะชดเชยให้เอสเอ็มอีแบงก์อีก 3% และให้ บสย. ค้ำประกันโดยมีเพดานค่าสูงสุด 18% ของยอดสินเชื่อที่ปล่อยออกไป คณะกรรมการธนาคารฯ ได้กำหนดรายละเอียดในการกู้ยืมไว้ คือ เงินกู้ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุน SMEs รายย่อย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกัน จะให้กู้ยืมเงินได้โดยให้ บสย.ค้ำประกันทั้งจำนวน ส่วนวงเงิน 1-5 ล้านบาท ในกรณีที่เป็นการขอสินเชื่อของภาคีของธนาคาร และภาคีเหล่านี้ช่วยกันกรองคุณภาพให้ในเบื้องต้น จะสามารถผ่อนปรนในเรื่องหลักประกันได้ โดยให้ บสย. ค้ำประกันบางส่วน วงเงิน 5-15 ล้านบาท การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร ทั้งในเรื่องศักยภาพของลูกหนี้ และการกำหนดมูลค่าหลักประกัน



สาลิณี วังताल ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าการกู้ยืมในทุวงเงิน SMEs โดยเฉพาะรายย่อยที่มากู้ยืมจะต้องไปจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ หรืออย่างน้อยกับศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และในขณะนี้ภาคีของธนาคาร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมฯ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กรมพัฒนาชุมชนและสมาคมการค้าต่างๆ ได้เริ่มพา SMEs ที่เป็นสมาชิกเข้ามายื่นขอกู้แล้ว เชื่อว่าสามารถปล่อยกู้ได้ครบ 15,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2558 ตามที่กำหนดไว้

ประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งด้วย

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กระทรวงการคลัง  
www.mof.go.th